

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác người có công

Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa," chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công (NCC) với cách mạng. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện công tác NCC trong thời gian qua.

Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong tổ chức thực hiện công tác NCC trên địa bàn tỉnh thời gian qua?
Ông Phí Ngọc Thành: Đến tháng 7/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện chế độ, chính sách trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 58.982 NCC với cách mạng và thân nhân. Việc giải quyết chế độ, chính sách ngày càng được công khai, minh bạch, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho

tổ chức, cá nhân có hồ sơ, thủ tục để nghị. Để bảo đảm tính minh bạch trong giải quyết chế độ, chính sách, Sở đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết chế độ ưu đãi NCC với cách mạng và thân nhân thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 6 tháng đầu năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 5.861 hồ sơ và trả kết quả theo phương thức "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 38

thủ tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận thường trực của Sở, 100% thủ tục giải quyết đúng, trước thời hạn, không có thủ tục quá hạn.
6 tháng đầu năm 2023, chúng tôi đã thực hiện chế độ điều dưỡng đối với 24.273 NCC và thân nhân NCC (trong đó điều dưỡng tại nhà 19.427 người, điều dưỡng tập trung tại cơ sở điều dưỡng 4.846 người); thực hiện chế độ hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh

hình cho 1.713 lượt người; chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo cho 1.749 con em NCC; chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với 37.184 người; chế độ ăn thêm ngày lễ tết cho 1.092 thương binh, bệnh binh nặng; duyệt cấp 78.000 suất quà của Chủ tịch nước.

Hiện nay, toàn tỉnh có 208 công trình ghi công liệt sĩ. Các công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ cơ bản được xây dựng bằng vật liệu cứng bền vững. Ngoài sự hỗ trợ của trung ương và của tỉnh, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã trích ngân sách, huy động xã hội hóa nhiều tỷ đồng để xây mới, sửa chữa, nâng cấp hàng chục công trình ghi công liệt sĩ. Đặc biệt, ngay trước thềm kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng tôi đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị và đơn vị tài trợ là Công ty TNHH Hợp Thành triển khai sửa chữa, tu bổ khu mộ và đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Thái Bình tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) với kinh phí trên 8 tỷ đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 300.000 lượt người gồm quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện, xã và nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân với kinh phí trên 100 tỷ đồng. Phối hợp với các ngành thực hiện xã hội hóa chăm sóc người và gia đình NCC với cách mạng, thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa.

Để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập đoàn đại biểu của



Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Viết Giám, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ).

tỉnh dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị, tỉnh Điện Biên và tỉnh Hà Giang. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với UBND các huyện, thành phố lựa chọn 5 NCC dự hội nghị gặp mặt NCC tiêu biểu toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhìn chung, trong thời gian qua việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người và gia đình có công với cách mạng đã đạt được kết quả tốt. NCC ngày càng được chăm sóc tốt hơn về vật chất và tinh thần, đời sống được nâng lên rõ rệt.

Phóng viên: Việc thực hiện công tác NCC ở tỉnh ta hiện nay đang gặp những khó khăn, vướng mắc gì, thưa ông?

Ông Phí Ngọc Thành: Ở tỉnh ta hiện nay, cán bộ, công chức làm công tác NCC vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là giải quyết chế độ, chính sách đối với từng trường hợp và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác NCC. Với khối lượng công việc giải quyết chính sách hiện nay đang quá lớn, do đó việc thực hiện nhiệm vụ quản

lý nhà nước về lĩnh vực NCC như đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cho cán bộ cơ sở còn hạn chế. Việc giải quyết chế độ, chính sách trong quá khứ, đặc biệt là chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn có sai sót, dẫn đến số lượng đối tượng phải đình chỉ thực hiện chính sách nhiều là áp lực lớn đối với cán bộ làm công tác giải quyết chính sách NCC hiện nay. Số lượng người hưởng chế độ ưu đãi lớn (hiện đứng thứ 4 toàn quốc), thủ tục hồ sơ để nghị giải quyết chính sách nhiều, phát sinh thường xuyên, nhiều hoạt động, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" cần triển khai thực hiện. Trong khi đó, cán bộ, công chức làm công tác NCC còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, phần lớn hồ sơ, giấy tờ, thủ tục làm căn cứ giải quyết chính sách cho NCC được thiết lập từ lâu (có hồ sơ được lập từ hơn 50 năm nay), công tác lưu trữ trước đây thủ công còn nhiều hạn chế đã gây khó khăn cho quá trình giải quyết,

thực hiện chính sách. Quy định chính sách ưu đãi đối với NCC qua các thời kỳ có nhiều thay đổi nên việc triển khai thực hiện ở cơ sở còn khó khăn.

Phóng viên: Để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho NCC và thân nhân NCC với cách mạng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Phí Ngọc Thành: Chúng tôi tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho NCC và thân nhân theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", chăm sóc sức khỏe NCC và thân nhân NCC. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, trả lời đơn thư thăm hỏi, bồi đắp tình cảm, đúng quy định. Triển khai xử lý kết quả rà soát hồ sơ nhằm thực hiện chính sách đối với NCC với cách mạng và thân nhân bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng. Kiểm tra toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Chúng tôi cũng sẽ quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về quy tắc ứng xử khi giao tiếp với người dân trong giải quyết công việc, nhất là phục vụ NCC với cách mạng. Triển khai kế hoạch tập huấn chính sách và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách đối với lãnh đạo và đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, NCC và xã hội của các xã, phường, thị trấn. Triển khai công tác chỉ trả không đúng tiến độ đối với NCC với cách mạng và thân nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

DUY TÙNG
(thực hiện)



Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đông Hưng, Công an xã Đông Á tổ chức chương trình "Bữa cơm cùng mẹ" tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Uyên.

Hành trình tri ân

Tháng 7, từng dòng người nối nhau về Quảng Trị. Ai cũng rung rung khi nghĩ tới những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Những chàng trai, cô gái mới mười tám, đôi mươi đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho lý tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!".

Xúc động xen lẫn cảm giác hồi hộp là tâm trạng của ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) khi lần đầu tiên có dịp cùng đoàn đại biểu của tỉnh Thái Bình vào dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Không xúc động sao được vì chỉ cần nghe tới cái tên Quảng Trị, vùng đất linh thiêng huyền thoại với những tháng năm chiến đấu gian khổ, ác liệt nhưng rất đỗi hào hùng của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta trên tuyến lửa này.

Ông Lê Tuấn Thiên chia sẻ: Dẫu đã được nghe, được xem nhiều về sự khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là những năm tháng ở chiến trường Quảng Trị nhưng quả thực khi đến đây

tôi mới thấy hết được sự khốc liệt của chiến tranh, mới thấy hết được những mất mát, đau thương của lớp lớp thế hệ cha ông đã hy sinh trên mảnh đất này. Qua chuyến đi này tôi càng thêm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng tự nhủ rằng doanh nghiệp của mình sẽ ngày càng phải thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" để xứng đáng với những cống hiến, sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh để cho chúng ta có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Tháng 7 hàng năm, Quảng Trị trở thành địa chỉ tâm linh để người dân cả nước tìm về tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Giữa cái nắng hè gay gắt, dù là tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn hay Thành cổ Quảng Trị, từng dòng người

nối nhau về đây như trong cuộc hành quân bất tận. Trong dòng người ấy, anh Nguyễn Văn Tùng ở xã Nam Cao (Kiến Xương) cho biết: Tôi có chú là liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nên cứ vào dịp tháng 7 hàng năm là tôi cùng gia đình lại vào đây để thắp hương cho chú và các anh hùng liệt sĩ. Đứng trước hàng nghìn ngôi mộ nằm cạnh nhau, trải dài trên đồi núi mênh mông tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Dù đã có nhiều lần vào vùng đất lửa Quảng Trị anh hùng nhưng mỗi lần đi là một lần để lại cho anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình những cảm xúc khó quên. Lặng lẽ từng từng nền nhang trên từng phần mộ trong không khí linh thiêng, trầm lắng, anh chia sẻ: Đến đây giúp tôi hiểu rõ hơn về lịch sử và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuổi trẻ Thái Bình sẽ luôn khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ, nguyện nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa dựng xây Tổ quốc, quê hương; đồng thời, sẽ tiếp tục làm tốt các hoạt động tri ân, chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Đó vừa là tình cảm, trách nhiệm vừa là lẽ sống của thế hệ trẻ hôm nay.

ĐỒ HỌNG GIA



Nơi yên nghỉ của các liệt sĩ quê hương Thái Bình tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Chăm lo cho người và gia đình có công với cách mạng

Chăm lo cho người và gia đình có công với cách mạng là thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, tỉnh Thái Bình đặc biệt quan tâm thực hiện công tác quan trọng này bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Tuy sức khỏe mỗi ngày một giảm sút nhưng ông Trần Phú Hòa, thành viên đồng thời là bệnh binh ở xã Đoàn Hùng (Hưng Hà) vẫn cố gắng thu xếp thời gian và công việc để về tham gia điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công (NCC) tỉnh Thái Bình (cơ sở 1, xã Đông Minh, huyện Tiên Hải). Lần thứ hai về đây điều dưỡng, ông rất ấn tượng với cơ sở vật chất, sự tiếp đón, chăm sóc tận tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên. Ông tâm sự: Cứ 2 năm 1 lần chúng tôi lại được mời về điều dưỡng tại Trung tâm. Dù chỉ diễn ra 1 tuần nhưng đây là dịp để các cựu chiến binh có dịp gặp nhau, trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm một thời vào sinh ra tử. Sự quan tâm của lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đối với tất cả chúng tôi rất tốt. Các chế độ chăm sóc được bảo đảm đầy đủ; cán bộ, nhân viên thường xuyên thăm hỏi, động viên nên chúng tôi rất vui vẻ và hài lòng.

Là con liệt sĩ, ông Ngô Văn Chuyên ở xã Duyên Hải (Hưng Hà) cũng là đối tượng nằm trong diện được điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình. Ông Chuyên rất vui và phấn khởi bởi sự chăm sóc chu đáo, vẹn toàn của cán bộ, nhân viên Trung tâm dành cho ông cũng như NCC và thân nhân NCC đến điều dưỡng. Đó là sự đồng viên kịp thời để ông và gia đình cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhớ về người cha đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Với mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình, việc chăm lo cho NCC không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn bằng tất cả tình cảm, tấm lòng của mình để bày tỏ lòng biết ơn đối với những thương binh, bệnh binh đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước.



Chăm sóc sức khỏe người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình.

Ông Phạm Thế Dương, Trưởng phòng Tổ chức, Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình cho biết: Cứ mỗi khi trái gió trở trời là ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của đối tượng. Bản thân tôi cùng cán bộ, nhân viên trong Khoa thường xuyên theo dõi, sâu sát mọi sinh hoạt của đối tượng. Chăm lo từng miếng cơm, giấc ngủ để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bệnh lý bất thường, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm sức khỏe cho NCC và thân nhân NCC với cách mạng.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về đóng góp sức người với trên 50 vạn người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Chiến tranh kết thúc, Thái Bình chỉ còn hơn 52.000 người con đã anh dũng hy sinh tại các chiến trường. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã và đang thường xuyên thực hiện tốt chính sách đối với NCC và gia đình NCC với cách mạng, bảo

đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Chăm lo cho NCC và thân nhân NCC là nghĩa vụ, bổn phận của các cấp, các ngành đối với những người đã anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NCC và thân nhân NCC theo tinh thần Nghị định số 131 của Chính phủ. Đặc biệt, thời gian qua chúng tôi tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với NCC. Ngoài ra còn phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực chung tay xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để chăm sóc ngày một tốt hơn NCC và gia đình NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

ĐỒ HỌNG ANH